



## Illinois Department of Commerce & Economic Opportunity

JB Pritzker, Governor

### Programa ng Grant Employment at Stabilization sa Restaurant

(Mga B2B Restaurant) Mga Alituntunin sa Pagiging Karapat-dapat

Huling Na-update: 22/2023

#### Mga Kwalipikadong Negosyo

Dapat matugunan ng mga negosyo ang mga sumusunod na kinakailangan upang maging karapat-dapat para sa mga pondong makukuha sa pamamagitan ng Restaurant Employment and Stabilization Grant Program. Bilang karagdagan sa pagtugon sa mga alituntunin sa pagiging karapat-dapat na ito, dapat sumunod ang mga tatanggap sa Restaurant Employment and Stabilization Grant Program na makikita dito.

- 1) Dapat ay isang independiyenteng pagmamay-ari at pinapatakbo para sa profit na korporasyon o limitadong pananagutan na korporasyon, partnership, o sole proprietorship na awtorisadong magsagawa ng negosyo sa State of Illinois, o isang nonprofit na nagpatakbo sa Illinois at nakarehistro bilang isang 501c na organisasyon;
- 2) Dapat ay nagsimula na ang mga operasyon bago ang Marso 12, 2020, at panatilihin ang mga aktibong operasyon sa Illinois sa oras ng aplikasyon.
- 3) Dapat ay nakaranas ng pagkalugi sa kinita o naiambag na kita na hindi bababa sa \$5,000 dahil sa mga pagkagambala sa ekonomiya na nauugnay sa pandemya ng COVID-19.
- 4) Dapat mayroong 50 o mas kaunting empleyado sa oras ng aplikasyon.
- 5) Dapat ay pangunahing gumagana bilang isang wastong lisensyadong restaurant, tavern, brewpub, tasting room, taproom, caterer, brewery, microbrewery, winery, distillery, pagkain, o street vendor.
- 6) Ang mga sumusunod na negosyo ay hindi karapat-dapat:
  - a. mga independiyenteng kontratista o freelance na manggagawa na hindi nagpatakbo ng isang solong pagmamay-ari
  - b. mga negosyong nakatanggap ng pinansiyal na tulong mula sa Restaurant Revitalization Fund (RRF), Illinois Back to Business Grants (B2B), Illinois Business Interruption Grants (BIG), Illinois

Emergency Hospitality Grants, o hindi bababa sa \$10,000 na grant o kapatawaran sa utang mula sa anumang lokal na tulong programa para sa maliliit na negosyo sa panahon ng pandemya ng COVID-19.c.

c. isang pribadong club o negosyo na naglilimita sa pagiging miyembro para sa mga kadahilanan maliban sa kapasidad

d. d.isang negosyo na kumukuha ng hindi bababa sa 33% ng kabuuang taunang kita nito mula sa mga aktibidad sa legal na pagsusugal;e.

e. isang negosyong nakikibahagi sa mga pyramid sales, kung saan ang pangunahing insentibo ng isang kalahok ay nakabatay sa mga benta na ginawa ng patuloy na dumaraming bilang ng mga kalahok

f. isang negosyong nakikibahagi sa mga aktibidad na ipinagbabawal ng pederal na batas o naaangkop na batas sa hurisdiksyon kung saan matatagpuan o isinasagawa ang negosyo. (Kasama sa mga aktibidad na ito ay ang paggawa, pagseserbisyo, o pamamahagi ng mga legal na produkto na gagamitin kaugnay ng isang ilegal na aktibidad, tulad ng pagbebenta ng mga drug paraphernalia o pagpapatakbo ng motel na sadyang pinahihintulutan ang ilegal na prostitusyon);

g. isang negosyo na pangunahing nakatuon sa pagtuturo, pagtuturo, pagpapayo, o pagtuturo ng relihiyon o mga paniniwala sa relihiyon, maging sa relihiyoso o sekular na kapaligiran;

h. isang entity ng negosyo na pag-aari ng gobyerno (maliban sa mga negosyong pagmamay-ari o kontrolado ng isang tribo ng Katutubong Amerikano);

i. isang negosyo na pangunahing nakikibahagi sa mga aktibidad sa pulitika o lobbying;

j. isang negosyo na gumagawa o nagbebenta sa pakyawan, mga produktong tabako, alak o na gumagawa o nagbebenta ng mga baril sa pakyawan o tingi;

k. isang night club o strip club;

l. isang tindahan ng sanglaan

m. isang tindahan ng alak;

n.. isang pasilidad ng imbakan o bakuran ng imbakan ng trailer o bakuran ng basura;

sa. isang establisyimento na katulad ng anumang nabanggit sa itaas; o

o. isang negosyo kung saan ang mayoryang may-ari ay may koneksyon sa pananalapi o pampamilya sa isang direktor, pangunahing shareholder o miyembro ng pamumuno ng Departamento o kasosyo ng Departamento sa ilalim ng programa.